

Số: /GD&ĐT

Lạc Thủy, ngày tháng 4 năm 2023

V/v hướng dẫn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Kính gửi: Các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Công văn số 864/GD&ĐT ngày 31/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học trên địa bàn huyện Lạc Thủy tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp với các hoạt động và các sự kiện khác của ngành Giáo dục.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cần phải lựa chọn hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng trường học, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

2. Nội dung và cách thức tổ chức

- Tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 01 tháng 05 năm 2023, với thông điệp: **“Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”**; **“Sách cho tôi, cho bạn”**.

- Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tập trung vào các hoạt động chính sau đây:

+ Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đến cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục và học sinh.

+ Khuyến khích cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ các phong trào xây dựng tủ sách lớp học; tổ chức các hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu và trưng bày, giới thiệu sách; xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học.

+ Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin trực tuyến; kỹ năng tiếp nhận và sử dụng tài nguyên thông tin thông qua việc đọc; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành thư viện cho cán bộ thư viện trường học.

+ Tuyên truyền, vận động/khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cộng đồng xã hội thường xuyên đến đọc sách tại các thư viện trường học, thư viện cộng đồng, thư viện số, thư viện trực tuyến trên môi trường mạng; tổ chức các hoạt động khuyến đọc đa dạng (đọc sách giấy, sách điện tử,...) phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau nhằm thu hút và hình thành thói quen tham gia và sử dụng thư viện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cộng đồng xã hội.

+ Tổ chức triển lãm, hội chợ sách; đường sách, phố sách với các gian hàng giới thiệu, trưng bày sách hay, sách đẹp, phục vụ đọc sách miễn phí,... quan tâm giới thiệu đến bạn đọc các loại sách, ấn phẩm giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Hòa Bình, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh Hòa Bình trong năm 2023. Mời các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách của Trung ương và địa phương tham gia trưng bày, giới thiệu sách, bán sách giá ưu đãi phục vụ bạn đọc.

+ Tổ chức Tuần lễ sách với các hoạt động như: Hội thảo, nói chuyện, tọa đàm về sách; giao lưu giữa các nhà văn hóa, khoa học, nhà văn, nhà thơ với độc giả; giới thiệu sách; tổ chức các cuộc thi đọc sách, thi bình sách; giới thiệu các kỷ lục về sách; trao tặng sách, đấu giá sách...

+ Đẩy mạnh các hoạt động thư viện trường học đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung như: giới thiệu sách, điểm sách theo chủ đề, trưng bày sách, triển lãm sách, kể chuyện theo sách, vui đọc sách, trò chơi về sách, diễn kịch theo sách, viết bài bình luận, bài thu hoạch, vẽ tranh theo sách, trang trí bìa sách, hóa trang nhân vật yêu thích, thi ảnh góc đọc sách ưa thích, thuyết minh phim,... căn cứ tình hình thực tế của mỗi nhà trường triển khai có hiệu quả tiết học thư viện (dạy học theo hình thức tiết đọc thư viện) đối với cấp tiểu học.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện; tăng cường sử dụng, khai thác tư liệu số, sách báo điện tử, thư viện điện tử, thư viện trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; tổ chức các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng nguồn tài liệu số hữu ích, an toàn, đúng quy định của pháp luật.

+ Giới thiệu, nhân rộng các mô hình quản lý, tổ chức các hoạt động thư viện trường học tiêu biểu, điển hình. Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc, khuyến khích học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

+ Phòng GD&ĐT giao trường THCS Thanh Hà thực hiện điểm việc xây dựng thư viện đáp ứng các tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 10/7/2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

+ Phát động các cuộc thi trường thành cùng sách để các em tự lập ra mục tiêu kế hoạch đọc sách của mình; tổ chức ngày hội đọc sách, các cuộc thi tìm hiểu thông

tin trực tuyến dưới nhiều hình thức hấp dẫn với sự tham gia của cộng đồng và cha mẹ học sinh. Tổ chức cuộc thi giới thiệu, tuyên truyền sách dành cho học sinh.

+ Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình quyên góp sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho học sinh các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức phát động xây dựng, giới thiệu, tôn vinh mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách địa bàn dân cư tiêu biểu trên địa bàn.

3. Tổ chức thực hiện

Các trường học trực thuộc căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo (chuyên môn Tiểu học) trước ngày **01/5/2023**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TP, các PTP;
- Website ngành;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Đinh Thị Thuý Hà